

โครงการปล่อยชั่วคราว โดยการประเมินความเสี่ยง



แบบเก่า
ระบบยึดหลักประกัน



แบบใหม่
ระบบประเมินความเสี่ยง

ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจน

คนที่มีหลักประกันจะได้รับการปล่อยตัว
ส่วนคนที่ไม่มีเงินมาวางเป็นหลักประกันจะถูกจับ
ทำให้คนจำนวนมากต้องถูกจับ
เพียงเพราะไม่มีเงินมาวางเป็นหลักประกัน
และทำให้เกิดธุรกิจนายประกันอาชีพ
ที่หากินกับความเดือดร้อนของผู้คน



แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม "คุณไม่ได้มีไว้จึงเฉพาะคนจนอีกต่อไป"

การนำแบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลมาใช้
เป็นการตัดปัญหาเรื่องเงิน
และกำจัดธุรกิจนายประกันอาชีพออกจากระบบ

ผู้พิพากษาไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ

และไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินใจ

บางครั้งการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการตัดสินใจทำให้เกิดการ
"จับคนที่ไม่ควรถูกจับ ปล่อยคนที่ไม่ควรถูกปล่อย"



ใช้การรวบรวมข้อมูลมาประเมินความเสี่ยง ด้วยวิธีการที่ผ่านการวิจัยทดลองแล้วว่ามีประสิทธิภาพ

มาช่วยประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการตัดสินใจ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการ
"จับคนที่ควรถูกจับ และปล่อยคนที่ควรถูกปล่อย"

ไม่มีมาตรการกำกับดูแลหลังปล่อย

จึงต้องเรียกเงินเป็นหลักประกัน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลบหนีและก่ออันตรายอื่นๆ
แต่บ่อยครั้งแม้เรียกหลักประกันแล้วก็ตาม
ก็ยังคงเกิดการหลบหนีอยู่



มีมาตรการกำกับดูแลหลังปล่อยที่เหมาะสม

สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง
ทำให้สามารถกำกับดูแลไม่ให้เกิดการหลบหนี
และก่ออันตรายอื่นๆโดยไม่จำเป็นต้องเรียกหลักประกัน

ทำให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้ถูกจับ

การถูกจับเพียงระยะเวลาสั้นๆ
ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจและการดำรงชีวิต
ทำให้เสียเปรียบในการต่อสู้คดี
เพราะไม่สามารถออกไปหาพยานหลักฐานได้อย่างสะดวก
รวมทั้งสภาพจิตใจที่ต้อยกว่า



ช่วยลดความสูญเสียแก่ผู้ถูกจับ

เมื่อมีการประเมินความเสี่ยง
คนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงในระดับที่สามารถปล่อยได้
ก็จะได้รับการปล่อยตัวแม้ไม่มีเงินมาวางเป็นหลักประกัน

ทำให้เกิดต้นทุนแก่ภาครัฐอย่างมหาศาล

รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ถูกฝากขัง
ประมาณคนละ 30,000 – 40,000 บาท ต่อปี
หากปล่อยบุคคลเหล่านี้ออกไปทำงาน
จะมีเงินมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ได้ประมาณคนละ 80,000 – 90,000 บาท ต่อปี



ประหยัดต้นทุนให้ภาครัฐได้มหาศาล

เมื่อระบบใหม่จะปล่อยคนได้มาก
รัฐย่อมประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ถูกฝากขัง



โครงการปล่อยชั่วคราว โดยการประเมินความเสี่ยง

หรือเรียกง่ายๆว่า “ปล่อยฟรี ไม่มีประกัน”

การทดลองปล่อยตัวชั่วคราว โดยใช้การประเมินความเสี่ยง
และการดูแลหลังปล่อยตัวที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแต่ละคนมาใช้
แทนการเรียกเงินประกัน เพื่อให้ปัญหาเรื่องเงินหมดไปจากการปล่อยตัวชั่วคราว

1

ศาลทำอะไร ?

ในคดีที่มีโทษจำคุกตามที่กำหนด ศาลจะประเมินความเสี่ยง
จากข้อมูลส่วนตัวและประวัติที่ผ่านมาแล้วจะมีมาตรการดูแล
ควบคุมตลอดเวลาที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
ตามระดับความเสี่ยง



2



ใครเข้าร่วมได้บ้าง ?

- ผู้เต็มใจเข้าร่วม
- คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
- ผู้ที่มีคดีอัตราโทษไม่เกิน 5 ปี
หรืออัตราโทษสูงกว่านั้นตามที่แต่ละศาลกำหนด
(เว้นแต่คดีบางประเภทที่ศาลนั้นๆกำหนดให้ไม่เข้าโครงการ)

3

ทำอะไรหลังถูกปล่อย ?

เข้าใจเงื่อนไข ใส่ใจวันนัด
ไม่ผิดคำสั่งศาล รายงานตัวตามกำหนด
มา “ปฐมนิเทศ” รับฟังข้อมูลและเงื่อนไขก่อนกลับบ้าน
ทำตามเงื่อนไขทั้งหมดของศาล
หากมีข้อสงสัย ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที



4



ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

- หลักฐานยืนยันประวัติ เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
สูติบัตรบุตร หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ทำงาน
หรืออยู่ในประเทศไทย (สำหรับคนต่างด้าว)
 - หลักฐานยืนยันอาชีพหรือการจ้างงาน และรายได้
 - ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ 3คน และผู้นำชุมชน
 - ใบรับรองแพทย์หากเจ็บป่วย ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง
- *ถ้าจะให้ดีควรมีคำรับรองความประพฤติจากผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือ*

